

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 77/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 11 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với huyện Tân Sơn

Ngày 07/9/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc làm việc với huyện Tân Sơn nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2012 và cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Huyện uỷ - UBND huyện Tân Sơn và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo và ý kiến của các ngành, các thành phần dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc kết luận như sau:

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2012:

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2012 của huyện diễn ra trong điều kiện có khó khăn chung của cả nước và của tỉnh, thời tiết khí hậu, dịch bệnh diễn biến khó lường. Đặc biệt là những tác động, ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, tuy nhiên Tân Sơn là huyện miền núi thuần nông vì vậy mức độ ảnh hưởng của suy giảm sản xuất công nghiệp không tác động trực tiếp, toàn diện để sự phát triển. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân các dân tộc, nên nhìn chung các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc, nhiều chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt so với kế hoạch năm. Nông nghiệp có mức tăng trưởng khá, là năm tiếp tục được mùa, chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục được quan tâm và phát triển góp phần ổn định đời sống của nhân dân, không phát sinh các hiện tượng tiêu cực, phức tạp, các vấn đề bức xúc nảy sinh. Kết cấu hạ tầng được đầu tư có nhiều thay đổi tích cực, bước đầu hình thành trung tâm huyện lỵ mang dáng vóc của thị trấn, mở ra nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho phát triển; các chương trình theo Nghị quyết 30a của Chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả, tạo tâm lý phấn khởi và niềm tin trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì ổn định, chất lượng giáo dục được duy trì, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo, làm tốt công tác phòng

chống dịch bệnh. Thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội, duy trì được các hoạt động văn hóa - xã hội; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống nhân dân được quan tâm và cải thiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục, đó là: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì có tiến bộ, nhưng chưa có nhiều đổi mới: trình độ thâm canh trong nông nghiệp chưa cao dẫn đến năng suất các loại cây trồng còn thấp hơn bình quân chung của tỉnh. Trong chăn nuôi đại gia súc có sự giảm sút về tổng đàn, chưa xác định rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Trong Lâm nghiệp: Chất lượng rừng chưa cao, do chưa có biện pháp thâm canh đối với các cây trồng mới. Công tác xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế, khó khăn trong thực hiện. Chất lượng giáo dục, khám chữa bệnh chưa cao.

*** Về nhiệm vụ trong thời gian tới:**

Huyện cần chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm kế hoạch, làm rõ nguyên nhân để có biện pháp tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp.

- Công tác xây dựng nông thôn mới: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần hỗ trợ để phấn đấu xây dựng và hoàn thành 01 xã theo mô hình nông thôn mới tại khu vực miền núi trong năm 2013 trên cơ sở vận dụng các tiêu chí của Trung ương để cụ thể hóa trên địa bàn miền núi của tỉnh cho phù hợp.

- Về quản lý đất đai: Cần quan tâm đến quản lý hành chính, địa giới đất đai giữa các Lâm trường và của địa phương, các hộ dân đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, có hiệu quả. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá tiến độ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

- Về đầu tư phát triển: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đối với các công trình đầu tư xây dựng để đạt mục tiêu đã đề ra.

- Về văn hóa - xã hội: Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ cấp xã nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ cấp cơ sở thông qua các chính sách: Cử tuyển, đào tạo và đào tạo lại đối với cán bộ xã. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhằm hạ tỷ lệ sinh, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Quan tâm việc mua và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ tuyến cơ sở đến tuyến huyện cho nhân dân địa phương.

- Về đào tạo, xuất khẩu lao động: Cần chỉ đạo quyết liệt hơn trong thực hiện kế hoạch xuất khẩu lao động đã đề ra; tạo điều kiện cho người dân tham gia xuất khẩu lao động theo hướng: Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ để tạo điều kiện giúp người lao động dễ dàng tham gia, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng quê hương

ngày càng phát triển. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho huyện thực hiện chính sách 30a theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước cần tiếp tục được quan tâm, đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, đạt hiệu quả cao trong đào tạo nghề. Các chương trình hỗ trợ huyện nghèo, chương trình 135 cần được tiếp tục tranh thủ và lồng ghép vốn để đảm bảo sớm hoàn thành các công trình đầu tư.

II. Về các kiến nghị, đề xuất: (Nêu tại Báo cáo số 96/BC-UBND ngày 06/9/2012 của UBND huyện Tân Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, 8 tháng đầu năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2012):

1. Đề nghị cấp bổ sung số kinh phí xóa nhà tạm còn thiếu: Giao Sở Tài chính rà soát lại tất cả các huyện còn thiếu kinh phí xóa nhà tạm theo Quyết định 167/QĐ-TTg, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Đối với kinh phí còn thiếu của Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên: Theo Kế hoạch của Chương trình đã đề ra, Trung ương chỉ bố trí kinh phí đến hết năm 2012 và đã được phân bổ cho các huyện, các trường, vì vậy số còn thiếu yêu cầu huyện cân đối từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất để bù đắp. Trường hợp không bố trí được nguồn phải báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp và đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét cụ thể.

3. Đề nghị tiếp tục bố trí vốn thanh toán cho các dự án:

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt khu trung tâm huyện lỵ huyện Tân Sơn: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đề nghị các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ vốn từ chương trình nước sạch sinh hoạt nông thôn để hoàn thành công trình.

- Trường dân tộc nội trú - THCS huyện Tân Sơn và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, bố trí kế hoạch vốn trong năm 2013 báo cáo UBND tỉnh quyết định.

4. Đối với đề nghị bố trí kinh phí để đảo nguồn vốn, chương trình 30a do sử dụng chưa đúng mục đích theo Dự thảo kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực VII: UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Kiểm toán nhà nước và đề nghị không điều chỉnh nguồn vốn, khi có ý kiến của Kiểm toán nhà nước UBND tỉnh sẽ xem xét, giải quyết sau.

5. Việc bố trí nguồn vốn của Chương trình bảo vệ và phát triển rừng năm 2012: Thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định của UBND tỉnh đã phân bổ vốn.

6. Dự án đường đến trung tâm xã Thu Ngạc và dự án Đường Tân Phú - Xuân Đài: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh mục các công trình để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức Quốc tế để bố trí, tài trợ vốn triển khai dự án.

7. Đối với đề nghị điều chỉnh hình thức hợp đồng của Dự án ba tuyến đường trục chính trung tâm huyện lỵ Tân Sơn: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề

xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét hoặc trả lời UBND huyện theo đúng quy định hiện hành.

8. Đối với các đề nghị cho chủ trương lập dự án:

- Trường Mầm non khu Trung tâm huyện lỵ Tân Sơn: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và tạo điều kiện để triển khai theo kế hoạch đã đề ra.

- Dự án thủy lợi kết hợp nước sạch sinh hoạt xã Tân Sơn: Đồng ý chủ trương, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Đề nghị cho lập dự án đầu tư xây dựng, chuyển Trường THPT Thạch Kiệt đến địa điểm xã Tân Phú: Đồng ý về chủ trương cho lập dự án đầu tư xây dựng Trường THPT theo qui hoạch tại, trung tâm huyện.

9. Đề nghị bố trí kinh phí đầu tư Trường Trung cấp nghề huyện Tân Sơn, không lấy từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu thực hiện Nghị quyết 30a: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng như đối với các huyện khác không sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư phát triển theo Nghị quyết 30a.

10. Đề nghị UBND tỉnh giao cho UBND huyện chủ động phân bổ kinh phí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu cho huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

11. Đề nghị bố trí đủ giáo viên cho huyện Tân Sơn theo Nghị quyết 30a: Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh quyết định.

12. Đề nghị cho phép UBND huyện Tân Sơn thành lập Ban quản lý các công trình công cộng huyện Tân Sơn: Giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh quyết định.

13. Đề nghị đầu tư xây dựng ba trạm y tế xã do còn nợ tiêu chí đạt chuẩn quốc gia: UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh đề án triển khai đầu tư xây dựng y tế xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2012 - 2020, sẽ triển khai từ năm 2013 theo các tiêu chí, quy định mới. Giao Sở Y tế nghiên cứu đưa 3 xã trên vào chương trình đầu tư xây dựng theo Đề án mới.

14. Đối với đề nghị cho phép tạm ứng vốn của Dự án: Cầu qua sông Bứa và tuyến đường Minh Đài - Mỹ Thuận - Văn Luông huyện Tân Sơn: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất báo cáo UBND tỉnh quyết định.

15. Về đầu tư xây dựng cầu phục vụ giao thông: Trong mùa mưa lũ, tình trạng lũ ống dâng lên tại các đập tràn kéo dài gây ảnh hưởng đến giao thông, chia cắt các khu vực các xã với trung tâm huyện Tân Sơn. UBND tỉnh đồng ý về chủ trương giao UBND huyện Tân Sơn nghiên cứu, lựa chọn lập báo cáo đề xuất để đầu tư xây dựng 3 cầu tại các vị trí trọng yếu, chia cắt nhiều khu vực trong địa bàn huyện khi mưa bão

xảy ra. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh quyết định theo đúng các quy định hiện hành.

Vậy thông báo để huyện Tân Sơn và các sở, ngành liên quan thực hiện.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Trung Kiên